



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

.....

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันที่ได้บันทึกข้อความ ครบถ้วนและได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามบัญชี รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนและได้ชำระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนด หากไม่ปรากฏข้อมูลตามกรณี ดังต่อไปนี้

๑. กรณีไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศนี้ ให้เขียนแบบคำร้อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (แบบคำร้อง ๑) พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน ได้แก่ ใบสมัคร เอกสารการชำระเงิน และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาทุกฉบับ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) person.cad@m-society.go.th และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการส่งหลักฐานดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๕๑ หรือ ๐ ๒๓๕๖ ๐๕๔๔ ภายในวัน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เมื่อสำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้สมัครที่ได้สมัครสอบ และชำระค่าธรรมเนียมสอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติม ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบในครั้งนี้

๒. กรณีข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน อันเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของผู้สมัครสอบเอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และหรือนามสกุล ภายหลังจากการบันทึกข้อมูลเพื่อสมัครสอบแข่งขันในครั้งนั้น ให้ผู้สมัครสอบเขียนแบบคำร้องตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (แบบคำร้อง ๒) พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และหรือ นามสกุล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาทุกฉบับ ยื่นต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ ณ สนามสอบ ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการสอบอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้น สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

น/

(นางพัชรี อาระยะกุล)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์